

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทหาร (กปค.๗ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๗ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๒๕)

ที่ ต่อ ที่ กท ๐๓๐๒/๕๗๙๒

วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕

เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ

เสนอ สบ.ทหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๒/๕๗๙๒ ลง ๒๓ พ.ย.๕๕

ผบ.ทสส. (รอง เสธ.ทหาร รับคำสั่ง ฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ สบ.ทหาร สำเนาแจกจ่าย ส่วนราชการใน บก.ทท. ทราบ ตามที่ กพ.ทหาร ขอให้ สธน.ทหาร ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ ของ ทท. และ บก.ทท. ที่ระบุตำแหน่งกรรมการโดยไม่ได้กำหนดให้มีผู้แทนได้ การจัดให้ผู้อื่นหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมแทนว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ และจะเป็นการขัดกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ อย่างไร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.พัลลภ ทองระอา ร.น.

(พัลลภ ทองระอา)

รอง จก.กพ.ทหาร ทำการแทน

จก.กพ.ทหาร

การแจกจ่าย : สน.ผบ.ทสส., สน.รอง ผบ.ทสส. (ทบ.), (ทร.), (ทอ.), สน.เสธ.ทหาร, สน.ปช.คปช.บก.ทท.,

สน.รอง เสธ.ทหาร (ทบ.), (ทร.), (ทอ.)

: ส่วนราชการใน บก.ทท.

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พัชรินทร์ ชีวะกานนท์)

รอง ผอ.กสบ.สบ.ทหาร ทำการแทน

ผอ.กสบ.สบ.ทหาร

๒๙ พ.ย.๕๕

ส.อ.หญิง ดุจเดือน พิมพ์/ทาน

พ.ท.หญิง สุภาพร ตรวจ



## บันทึกข้อความ

สำนักงานรองเลขาธิการทหาร (ทอ.)
เลขรับ..... ๓๗๒๖
วันที่..... ๒๓ พ.ย. ๕๕
เวลา..... ๑๖๓๐

ส่วนราชการ กพ.ทหาร (กปค.๗ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๗, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๒๕)

ที่ กท ๐๓๐๒/๕๗๗๖

วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๕

เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ

เรียน ผบ.ทสส.

อ้างถึง คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๖๙๔/๕๒ ลง ๖ พ.ย.๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ สธน.ทหารด่วนมาก ที่ ต่อ สธน.ทหาร เลขรับ ๑๗๔๔/๕๕ ลง ๙ พ.ย.๕๕
  ๒. สำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐ ลง ๑๔ ก.ย.๕๔

๑. กพ.ทหาร ขอให้ สธน.ทหาร ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ ของ ทท. และ บก.ทท. ที่ระบุตำแหน่งกรรมการโดยไม่ได้กำหนดให้มีผู้แทนได้ การจัดให้ผู้อื่นหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ และจะเป็นการขัดกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง สธน.ทหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานราชการ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและตกลงใจในเรื่องต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของหน่วยงานราชการนั้น ๆ จะแต่งตั้งโดยคำนึงถึงตำแหน่ง หรือคุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคลเป็นสำคัญหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจึงมีทั้งสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบตามคำสั่งที่แต่งตั้ง ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจกำหนดเจาะจงโดยระบุตำแหน่ง ชื่ออันเป็นการเจาะจงเฉพาะตัว หรือกำหนดให้มีผู้แทนมาประชุมได้ แล้วแต่กรณี ประเด็นตามข้อหาหรือสามารถแยกพิจารณาได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑.๑ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียว ไม่ระบุตำแหน่ง เจตนาเป็นการเจาะจงตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ กรณีนี้บุคคลดังกล่าวจะมอบหมายคนอื่นเข้าประชุมแทนตนเองไม่ได้ แต่หากบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลัง และยังไม่มีการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บุคคลนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมได้

๑.๒ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุตำแหน่งของบุคคลที่แต่งตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่ระบุชื่อบุคคลหรือผู้แทน กรณีนี้ผู้ใดดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ย่อมถือว่าเป็นกรรมการตามคำสั่งนั้นแล้ว และไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมาเข้าประชุมแทนได้ เว้นแต่บุคคลอื่นนั้นจะมีฐานะเป็นผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการแทน ในตำแหน่งนั้น ๆ ตามข้อบังคับ กท.ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗

๑.๓ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุตำแหน่งหรือผู้แทน เจตนาไม่เจาะจงว่าเป็นผู้ใด กรณีนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้เป็นผู้แทน ย่อมสามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้

๒. กพ.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๒.๑ การพิจารณาตามข้อ ๑ สธน.ทหาร ใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงจากผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายของที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้ง โดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ ตามข้อหาหรือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๔ รับทราบผลการวินิจฉัยและเห็นชอบวิธีการแต่งตั้งกรรมการ และให้ถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒.๒ สำหรับกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นข้อหาหรือตามข้อ ๑ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่ง หรือส่วนราชการ หรือสังกัด เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มาประชุมแทนไม่ได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากความเป็นกรรมการด้วย หรืออาจจะระบุการพ้นจากตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้

๒.๓ การอนุมัติตามเรื่องนี้ อยู่ในอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่งมอบให้ รอง เสธ.ทหาร สั่งการและทำการแทน ฯ ตามอ้างถึง ผนวก ๕ ลำดับ ๘๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรให้ สบ.ทหาร สำเนาแจกจ่ายส่วนราชการใน บก.ทท. ทราบ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ท.



(คะเชนทร์ วิเศษจนา)

จก.กพ.ทหาร

อนุมัติตามข้อ ๓  
รับคำสั่ง ผบ. ทสส.  
ทท. ช ช ๑๐๐๐  
รับ กอ. ทหาร  
๕๖ พ.ช. ๕๕



# ด่วนมาก

# บันทึกข้อความ

กรมกึ่งทหาร
เลขรับ ๑๒๓๗๒
วันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๕
เวลา ๑๓.๓๐

ส่วนราชการ สธ.ทหาร (โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๔๓๙, โทร.ทหาร ๕๗๑๓๗๐๑)

ที่ ต่อ สธ.ทหาร เลขรับ ๑๗๔๔/๕๕ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๕

เรื่อง ขอให้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการฯตามระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ

เสนอ กพ.ทหาร

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กท ๐๓๐๒/๕๕๗๐ ลง ๕ พ.ย. ๕๕

๑. ตามอ้างถึง ขอให้ร่วมพิจารณาว่าการจัดให้ผู้อื่นหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนคณะกรรมการตามระเบียบและคำสั่งต่างๆ ของ ทท. และ บก.ทท. ที่ระบุตำแหน่งกรรมการโดยไม่ได้กำหนดให้มีผู้แทนได้ว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่ และจะเป็นการขัดกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ อย่างไร นั้น

๒. สธ.ทหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานราชการ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและตกลงใจในเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของหน่วยงานราชการนั้น ๆ จะแต่งตั้งโดยคำนึงถึงตำแหน่ง หรือคุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคลเป็นสำคัญหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจึงมีทั้งสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบตามคำสั่งที่แต่งตั้ง ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจกำหนดเจาะจงโดยระบุตำแหน่ง ชื่ออันเป็นการเจาะจงเฉพาะตัวหรือกำหนดให้มีผู้แทนมาประชุมได้ แล้วแต่กรณี ประเด็นตามข้อหาหรือสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

๒.๑ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียว ไม่ระบุตำแหน่ง เจตนาเป็นการเจาะจงตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ กรณีนี้บุคคลดังกล่าวจะมอบหมายคนอื่นเข้าประชุมแทนตนเองไม่ได้ แต่หากบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลัง และยังไม่มีการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บุคคลนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมได้

๒.๒ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุตำแหน่งของบุคคลที่แต่งตั้งเพียงอย่างเดียว ไม่ระบุชื่อบุคคลหรือผู้แทน กรณีนี้ผู้ใดดำรงตำแหน่งนั้นๆ ย่อมถือว่าเป็นกรรมการตามคำสั่งนั้นแล้ว และไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นมาเข้าประชุมแทนได้ เว้นแต่บุคคลอื่นนั้นจะมีฐานะเป็นผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการแทน ในตำแหน่งนั้นๆ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการ และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗

๒.๓ กรณีการแต่งตั้งกรรมการ โดยระบุตำแหน่งหรือผู้แทน เจตนาไม่เจาะจงว่าเป็นผู้ใด กรณีนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้เป็นผู้แทน ย่อมสามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและดำเนินการต่อไป

พ.อ.

(อนุชา ปุณกะบุตร)

รอง ผอ.สธ.ทหาร ทำการแทน

ผอ.สธ.ทหาร

ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๐๗๘๖  
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ และเอกสารประกอบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการ  
กฤษฎีกาได้พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดย  
ระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ ตามข้อหารือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ  
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยสรุปได้ดังนี้

๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการโดยระบุเพียงตำแหน่งหน้าที่ ย่อมมุ่ง  
หมายที่ต้องการถึงความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่  
ย่อมเป็น กรรมการในฐานะนี้เสมอ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อบุคคล จะมีความมุ่งหมายที่  
คุณสมบัติ ของบุคคลนั้นในฐานะส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และจะยังคงเป็นกรรมการตลอดไปจน  
หมดวาระ หรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติของบุคคลนั้นเอง

๒. กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุตำแหน่งของบุคคลนั้น  
ไว้พร้อมกันด้วย ย่อมมีความมุ่งหมายที่ต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั้นและอำนาจหน้าที่ใน  
ตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ทั้ง ๒ ประการประกอบกัน ด้วยเหตุนี้ในกรณีที่ผู้  
ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการพ้นจากตำแหน่งที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้ง จึงย่อมพ้นจากการเป็น  
กรรมการไปด้วยเพราะไม่ครบองค์ประกอบที่ระบุในคำสั่ง เว้นแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อ  
ตำแหน่งเนื่องจากได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในลักษณะเช่นเดิม กรณีเช่นนี้  
ย่อมยังคงอยู่ในตำแหน่งกรรมการต่อไป

๓. กรณีที่คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระบุทั้งชื่อบุคคลและส่วนราชการย่อมมีเหตุผล  
เช่นเดียวกันกับการระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งดังกล่าวตามข้อ ๒ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากส่วนราชการ  
ที่ระบุไว้ย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วยความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  
ของที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติและส่วนราชการต่าง ๆ  
ยังอาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตรงกัน อันทำให้กระทบต่อองค์ประชุมและการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้อีก

จึงควรนำผลการวินิจฉัยนี้มาเป็นหลักปรับปรุงวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามคำสั่งของฝ่ายบริหาร (ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งไว้โดยเฉพาะ อยู่แล้ว) ให้เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกันและไม่ให้เกิดปัญหา ดังนี้

๑. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ระบุไว้ ให้แต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อตำแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคล ซึ่งในกรณีนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ อาจมอบหมายให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอำนาจให้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน

๒. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคล ไม่ต้องระบุ ตำแหน่งหรือส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งในกรณีนี้จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนไม่ได้

๓. การแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอำนาจหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุตำแหน่งของบุคคลนั้น หรือระบุ หน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มาประชุมแทนไม่ได้ และในกรณี ที่บุคคลนั้น พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากความเป็นกรรมการด้วย หรือ อาจระบุการพ้นจากตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่ประสงค์เช่นนั้น ก็ไม่ควรออกคำสั่งในลักษณะนี้มา แต่แรก

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ รับทราบผลการวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายของที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเสนอและเห็นชอบวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามคำสั่งของฝ่ายบริหาร ตามที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและ ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิษณุ เครืองาม

(นายวิษณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๖ -๗

๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

หมายเหตุ เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่ได้นำลงพิมพ์ไว้ในหนังสือนี้